

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 04/CT-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 25 tháng 04 năm 2011

CHỈ THỊ

Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai, lụt, bão ngày càng có xu hướng bất thường, cực đoan hơn; cường độ, thời gian xuất hiện và phạm vi ảnh hưởng gia tăng, nhiều loại hình thiên tai có kỷ lục vượt ngưỡng lịch sử. Năm 2010, trên địa bàn tỉnh khô hạn xảy ra gay gắt trên diện rộng cả vụ chiêm xuân và vụ mùa; nắng nóng xuất hiện nhiều đợt với nền nhiệt độ cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm; ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, ngập úng tại một số địa phương. Ngay trong những tháng đầu năm 2011, rét đậm, rét hại kéo dài, mưa sớm gây ngập úng và thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Các yếu tố bất lợi nêu trên đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến các ngành kinh tế của tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, mùa mưa bão năm 2011 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão năm 2010 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2011; kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành, phân công rõ trách nhiệm, địa bàn cho từng thành viên. Yêu cầu công việc này phải xong trước ngày 30/4/2011.

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, hồ đập, phòng chống lụt bão, các công trình, dự án đã và đang đầu tư xây dựng; cập nhật, tính toán đầy đủ các yếu tố tác động theo hướng cực đoan nhất để xác định rõ công trình, khu vực có nguy cơ cao, các vị trí trọng điểm, xung yếu cần bảo vệ; chỉ đạo khắc phục, xử lý ngay các sự cố công trình gây mất an toàn trước mùa mưa, bão; xây dựng kế hoạch, phương án cải tạo, nâng cấp công trình, phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn phòng khi có sự cố thiên tai xảy ra. Rà soát lại vật tư dự trữ, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn của ngành, cấp mình quản lý, có kế hoạch bổ sung, sửa chữa, mua mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các công việc này phải hoàn thành xong trước ngày 15/5/2011.

Yêu cầu kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 phải sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương và đáp ứng với khả năng cao nhất khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện dự trữ phục vụ công tác ứng phó với thiên tai, cứu hộ đê, hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ" theo kế hoạch, phương án được duyệt. Yêu cầu công việc này phải thực hiện xong trước ngày 01/6/2011.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn:

+ Về tập huấn: Yêu cầu cấp tỉnh xong trước ngày 30/4/2011; cấp huyện xong trước ngày 10/5/2011. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng tài liệu tập huấn và hướng dẫn các huyện thực hiện. Yêu cầu nội dung tập huấn phải đầy đủ và sát với loại hình thiên tai, lụt bão của từng địa phương.

+ Về diễn tập: Yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức diễn tập, tránh lặp lại nội dung diễn tập đã triển khai những năm trước; đối với các huyện miền núi tổ chức diễn tập phòng, chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vỡ hồ, đập,... Thời gian diễn tập phải đảm bảo xong trước ngày 15/6/2011.

Đối với cấp tỉnh: Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với cấp huyện yêu cầu lựa chọn nội dung, hình thức diễn tập đúng với yêu cầu nêu trên để thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành và địa phương quản lý, cụ thể:

+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão, các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; thăm dò, khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản, cát, sỏi trái phép, sai phép, thực hiện không đúng quy trình khai thác, gây mất an toàn công trình, đê điều, hồ đập, tính mạng và tài sản của nhân dân.

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đê điều, phòng chống lụt bão; đối với các công trình chưa hoàn thành, yêu cầu các nhà thầu thi công phải có phương án đảm bảo an toàn cho công trình, bố trí lực lượng trực ban để theo dõi và xử lý kịp thời sự cố khi mưa, bão xảy ra.

+ Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai, lũ bão; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng, chống, tránh.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra canh gác, trực ban phòng chống lụt bão, chế độ thông tin báo cáo thường xuyên và đột xuất trong mùa mưa lũ theo quy định.

Khi thiên tai, bão, lũ xảy ra: Phải chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch, phương án tham gia cứu hộ đê, hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn kịp thời ngay từ giờ đầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt, an toàn trong sử dụng điện, đảm bảo an ninh trật tự, không để dịch bệnh trên vật nuôi và trên người lây lan trên diện rộng tại

các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống, hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ phải đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả.

2. Thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 04/BCH-VP ngày 02/3/2011 của Trưởng ban phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão tại lĩnh vực, địa bàn được phân công.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân, Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh: Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với chính quyền cùng cấp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai, lụt bão ở địa phương, đơn vị mình; tích cực tham gia và vận động tham gia công tác cứu trợ nhân đạo; thực hiện tiếp nhận và cấp phát các nguồn cứu trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách góp phần khắc phục nhanh hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Cúc (Đã ký)